

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๑๐๘/๓



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้บริหารของ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

ตามที่บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยขบวนการสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- ๑.) เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ร่วมกันดำเนินธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจของสหกรณ์ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ๒.) เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับการคุ้มครองภัย และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว โดยทำประกันชีวิต
- ๓.) เพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดและเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมีหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตในวัยชรา

ปัจจุบัน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด มีสหกรณ์ทุกประเภทถือหุ้นอยู่จำนวน ๒,๒๕๔ สหกรณ์ไม่มีเอกชนอื่นๆ ถือหุ้นแต่อย่างใด นับเป็นบริษัทของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง แต่เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้บริษัทประกันภัย ทุกแห่งต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างต่ำ ๕๐๐ ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพิ่มทุนอีกประมาณ ๒๙๐ ล้านบาท เพื่อให้มีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย และมีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนเพียงพอต่อเงินสำรองประกันภัย

เพื่อเป็นการรักษาบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ไว้เป็นสมบัติของขบวนการสหกรณ์ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ส่งเสริมให้มีธุรกิจประกันภัยในสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ด้านสวัสดิการและความมั่นคงแห่งชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้สหกรณ์จังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์ และหากสหกรณ์เห็นประโยชน์และคุณค่าของธุรกิจประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ อาจแนะนำสหกรณ์ให้สนับสนุนธุรกิจ ของ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ได้ดังนี้

๑. ซื้อหุ้นหรือเพิ่มหุ้นใน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ตามมาตรา ๖๒(๖) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยถือว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

๒. ใช้บริการประกันชีวิตกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ในการจัดสวัสดิการคุ้มครองประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีการประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการประกันสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเสียหายของสหกรณ์และแบ่งเบากภาระของผู้ค้ำประกัน หรือทายาทของผู้กู้ กรณีผู้กู้เงินจากสหกรณ์เสียชีวิตซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๑๐/๗๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้สหกรณ์จังหวัดแนะนำสหกรณ์ในเรื่องนี้แล้ว

๓. เป็นสำนักงานตัวแทนของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ซึ่งสหกรณ์จะได้รับค่าตอบแทนจากการดำเนินงานในรูปแบบ “ค่าส่งเสริมการขายของสหกรณ์” และ “ค่าบำเหน็จตัวแทนประกันชีวิต”

ทั้งนี้ สหกรณ์สามารถติดต่อผู้บริหารของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับสหกรณ์จังหวัด อีกโสดหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญส่ง พานิชการ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์

สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๒๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๘๐

E-mail: cpd__cepo@cpd.go.th

www.cpd.go.th